





# คลองสงขลา

## บนเส้นทางหลวงชนบท

สงขลา...เดิมเรียกว่าเมืองสิงหลา...เป็นแหล่งเมืองทำการค้าชั้นเลิศ ถ้าใครได้ไปแล้วไม่ได้เพลิดเพลินกับการใช้สอยก็เหมือนกับว่าไปไม่ถึงจังหวัดสงขลาเลยก็ว่าได้ไม่น่าสงสัยเลยว่าทำไมจังหวัดนี้ถึงโดดเด่นไม่แพ้จังหวัดใดในภาคใต้ เรียกได้ว่ามีจุดยืนที่ชัดเจน แต่ในความเจริญรุดหน้านั้นก็ยิ่งผสมผสานควบคู่ไปกับวัฒนธรรมซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ยังคงมีมนต์ขลังใต้อย่างลงตัว และสิ่งนี่เองที่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศให้ไปเยือนถิ่นเมืองสิงหลากันอย่างไม่ขาดสาย





# แผนที่ท่องเที่ยววนถนนสาย สข.1026 โดยสังเขป





ทาง สป.1026 ศูนย์กลางง่ามที่ได้สัมผัส.....  
กับน้ำตกตองงาช้าง



การเดินทางจากตัวเมืองหาดใหญ่ มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกใช้ทางหลวงหมายเลข 4 จะผ่านที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จนถึงสี่แยกสนามบินนอกที่ กม.3+500 ขับไปสิกระยะสังเกตป้ายกม.ที่ 4+800 จะพบสี่แยกควนลิงให้ขับตรงไปอีกจะผ่านที่ทำการสำนักงานชลประทานที่ 16 ซึ่งเรายังอยู่บนสายทางหลวงหมายเลข 4 โดยขับตรงจนถึงแยกกม.ที่13+565 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่สายทางหลวงชนบท ที่สาย สป.1026 ผ่านย่านชุมชน-การค้า จนถึงแยกสนามกอล์ฟตลอดจนผ่านโรงเรียน และสิ้นสุดจะถึง น้ำตกตองงาช้าง ที่กม. 11+699 เป็นน้ำตกที่สวยงามมากที่สุด



## Unseen

เที่ยวชมน้ำตกที่สวยงามและมีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา , เล่นน้ำจากสายน้ำที่เย็นฉ่ำของน้ำตกโตนงาช้างและศึกษาพืชพันธุ์ในอุทยาน

และเป็นที่ตั้งของสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง มีชั้นน้ำตก จำนวน 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกัน โดยชั้นที่ 3 จะมีความสวยงามมากที่สุด ถือได้ว่าเป็นสถานพักผ่อนตามธรรมชาติที่สื่อชื่อของจังหวัดสงขลา



ฤดูกาลที่ดีที่สุด : ใต้พลอตทั้งปี , ส่วนมากช่วงเทศกาลสงกรานต์  
 สถานที่ติดต่อ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง  
 ท.ทุ่งท่าเสา อ.เขลาคันทรัง จ.สงขลา 90111 โทร. 0-74-39-8004  
 สิ่งอำนวยความสะดวก : มีบริเวณที่จอดรถสะดวกสบาย  
 มีร้านค้าขายเครื่องดื่มและอาหารจำหน่ายของที่ระลึกในบริเวณน้ำตก มีบ้านพักรับรองไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว  
 การติดต่อขอจอง : สามารถจองล่วงหน้าได้ 7 วันก่อน  
 10 หลัง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ จำนวน 150 คน





# Trip

## น้ำตกโตนงาช้าง

เมื่อเอ่ยถึงภาคใต้ ภาพแรกที่จะปรากฏในความคิดคือภาพทะเลที่สวยงามสะอาดตา แต่ที่จริงแล้วภาคใต้ก็มีได้ไม่น้อยหน้าในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เลย อาทิ น้ำตกโตนงาช้าง น้ำตกที่มีขนาดสูงถึง 7 ชั้นด้วยกัน ทุกชั้นที่เดินผ่านนั้นมีเสน่ห์ที่ดึงดูดให้หยุดหายใจกับให้เต็มปอด จนทำให้คุณรู้สึกว่าการเดินทางขึ้นไปสู่สวรรค์ก็เลย คงจริงที่ชาวต่างชาติยังไปต่อก็ยังเจอสิ่งล้ำค่า แต่ที่คงจะเป็นเรื่องปกติถ้าหากว่าเดินไปแต่ละชั้นแล้วต้องหยุดอยู่ตรงนั้น เพราะแต่ละชั้นนั้นช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งจนลืมนึกไปว่ายังเดินไม่ครบทุกชั้นเลย



ป้ายทางทางก่อนเข้า



การทำอิฐของในครอบครัว



สัตว์ป่าน่ารัก ที่น้ำตกโตนงาช้าง

